

มติการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา				
3.5.1	พิจารณาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัย (เงินรายได้คณะ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	รายละเอียดดังตารางในรายงานการประชุม หน้าที 11	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 67
3.5.2	พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ส.ค. 2566-31 ม.ค. 2567)	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ รอบที่ 1 (1 ส.ค. 2566-31 ม.ค. 2567) ตามที่เสนอและมอบหมายให้งานบุคคลตามระเบียบต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการเรียบร้อยแล้ว
3.11.1	พิจารณาอนุมัติเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่	ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบิกค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ราย อาจารย์สาธิต สุทธิวิวัฒน์ ตามที่เสนอและมอบหมายให้งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้งานคลังและพัสดุ ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ส่วนการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67
3.11.2	พิจารณาอนุมัติเบิกเงินเพิ่มพิเศษ งานที่มีความเสี่ยง สายวิชาการ สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่	ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบิกเงินเพิ่มพิเศษ งานที่มีความเสี่ยง สายวิชาการ สำหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ ราย อาจารย์สาธิต สุทธิวิวัฒน์ ตามที่เสนอและมอบหมายให้งานคลังและพัสดุดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้งานคลังและพัสดุ ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องไปที่ส่วนการคลังเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67
3.11.3	พิจารณาอนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (OD)	ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (OD) ตามที่เสนอดังนี้ 1. ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดจันทบุรี 2. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 50 คน (สายวิชาการ 24 คน สายปฏิบัติการ 22 คน และวิทยากร 4 คน) จำนวนเงิน 375,920 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้งบรายจ่าย : รายได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการรอกการรับรู้ หมวดรายจ่าย : สนับสนุนการดำเนินงานและจัดกิจกรรม (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) ทั้งนี้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ที่	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม	แจ้งมติที่ประชุม	ผลการดำเนินงานตามมติ
3.11.4	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 ราย ตามที่เสนอและมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการตามระเบียบต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการส่งเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 67
3.11.5	พิจารณางบประมาณปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร และก่อสร้างทางรถจักรยานยนต์ จักรยาน ด้านหลังอาคารคณะพยาบาลศาสตร์	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคาร และก่อสร้างทางรถจักรยานยนต์ จักรยาน ด้านหลังอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่เสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งานพื้นถนนสำหรับจักรยานยนต์ กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร จำนวนเงิน 188,844 บาท 2. งานทำที่กันแดดตึกชั้น 1 ปิดช่องใต้คาน พร้อมงานรื้อพื้นเทคอนกรีตใหม่ จำนวนเงิน 194,707 บาท 3. งานปลูกต้นไม้ด้านข้างอาคาร และด้านติดลานจอดรถคณะแพทย์ จำนวนเงิน 302,596 บาท <p>โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่าย : รายได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการรอการรับรู้ หมวดย่อยจ่าย : สนับสนุนการดำเนินงานและจัดกิจกรรม</p>	มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ดำเนินการต่อไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ประสานงานกับงานคลังและพัสดุ เพื่อดำเนินการด้านงบประมาณต่อไป
3.11.6	พิจารณาขออนุมัติสมัครและสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ นางสาวเพ็ญประภา สุธรรมมา อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน สมัครและสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามที่เสนอและมอบหมายให้งานบุคคลดำเนินการต่อไป	มอบหมายให้งานบุคคล ดำเนินการต่อไป	ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว